

# XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG NÒNG CỐT TRONG ĐẤU TRANH NGĂN CHẶN CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH TRONG TÌNH HÌNH MỚI

TS PHẠM THANH GIANG  
Học viện Chính trị khu vực III

♦ **Tóm tắt:** Xây dựng, củng cố lực lượng, nhất là lực lượng nòng cốt, trong đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thời gian qua, Đảng, Nhà nước ta luôn chú trọng đến công tác này, tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, để đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới, thì lực lượng nòng cốt còn những bất cập nhất định. Bài viết góp phần đề xuất giải pháp xây dựng lực lượng nòng cốt trong đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

♦ **Từ khóa:** Quan điểm sai trái, thù địch; Đấu tranh, ngăn chặn quan điểm sai trái, thù địch; Xây dựng lực lượng.

Ngày nhận: 26-12-2021      Ngày thẩm định: 13-1-2022      Ngày duyệt đăng: 10-03-2022

## 1. Lực lượng nòng cốt và cách thức trong đấu tranh ngăn chặn quan điểm sai trái, thù địch ở Việt Nam hiện nay

Các quan điểm sai trái, thù địch thường xuất hiện với nhiều tầng nấc, đa dạng về âm mưu, phương thức, thủ đoạn, chủ thể, nội dung nên không phải bất cứ ai cũng có thể nhận diện được và đấu tranh ngăn chặn, phản bác. Do đó, ngoài việc huy động, phát huy sức mạnh của toàn xã hội, thì việc tổ chức các lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong trong đấu tranh ngăn chặn, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch có vai trò rất quan trọng. Đó là

các lực lượng vũ trang và các cơ quan về công tác tư tưởng, nghiên cứu lý luận, văn học, nghệ thuật, cơ quan thông tấn, báo chí, xuất bản được Đảng, Nhà nước xác định trong các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

Trước hết là Ban Tuyên giáo Trung ương và các cấp có nhiệm vụ nghiên cứu, phân tích, tổng hợp những âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ ta của các thế lực thù địch để kịp thời đề xuất đối sách và biện pháp chống các quan điểm, tư tưởng sai trái, thù địch. Bộ Quốc phòng và Bộ Công an được Đảng ta xác định là lực lượng nòng cốt trong

sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, không chỉ đấu tranh trực diện các nội dung quan điểm sai trái, thù địch, mà đây còn là lực lượng chủ yếu đấu tranh, xử lý đối với chủ thể và phương thức của các quan điểm sai trái, thù địch. Bộ Thông tin và Truyền thông, trong chương trình, nội dung phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân được Nhà nước quy định có nhiệm vụ phổ biến, đăng tải các bài viết, các tài liệu có nội dung tốt nhằm đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ sự trong sáng và tính đúng đắn, khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Hội đồng Lý luận Trung ương có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất những luận cứ về lý luận để đấu tranh bác bỏ những quan điểm sai trái với đường lối, quan điểm của Đảng. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh được Đảng xác định là trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nghiên cứu đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nghiên cứu khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý phục vụ giảng dạy, học tập, góp phần cung cấp luận cứ khoa học trong việc hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước. Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam có chức năng nghiên cứu cơ bản về khoa học xã hội, cung cấp các luận cứ khoa học cho Đảng và Nhà nước trong việc hoạch định đường lối, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển nhanh và bền vững của đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, v.v..

Để triển khai thực hiện nhiệm vụ, Đảng và Nhà nước đã quyết định thành lập các Ban Chỉ đạo như: Ban Chỉ đạo đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa của Trung ương (gọi tắt là Ban Chỉ đạo Trung ương 94) do đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng ban chỉ đạo; Ban Chỉ đạo Đề án 609 đấu tranh trên mặt trận lý luận

thuộc Hội đồng Lý luận Trung ương; Ban Chỉ đạo Đề án 213 đấu tranh trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật thuộc Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương; Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại; Ban Chỉ đạo Nhân quyền của Chính phủ... Các địa phương, ban, ngành thành lập Ban Chỉ đạo 94 của địa phương, ban, ngành mình. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng đã thành lập Lực lượng 47 (theo quy định của Chỉ thị số 47/CT-CT, ngày 08-01-2016 của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam về *Tổ chức lực lượng đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng trong Quân đội*); Chính phủ thành lập Bộ Tư lệnh tác chiến không gian mạng trực thuộc Bộ Quốc phòng (thành lập theo Quyết định số 1198/QĐ-TTg ngày 15-08-2017 của Thủ tướng Chính phủ ).

Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị *Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới*, ngày 07-01-2019, Bộ Chính trị ra Quyết định số 169-QĐ/TW thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 35) trên cơ sở hợp nhất các Ban Chỉ đạo Trung ương 94, 609 và 213.

Các Ban chỉ đạo được thành lập từ Trung ương đến địa phương các tỉnh, quận, huyện, thậm chí có địa phương còn thành lập đến tận cấp xã, phường và các Ban Cán sự Đảng các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương; lực lượng “cờ đỏ”, “bút chiến”, “dư luận viên”... ở các ngành, cơ quan, đoàn thể, địa phương. Những lực lượng này có số lượng tham gia rất lớn. Chi tính bộ phận đấu tranh trên mạng Internet, mạng xã hội của Lực lượng 47 là trên 10.000 người. Lực lượng của Ban Chỉ đạo 94

và ngành Tuyên giáo, nếu năm 2012, chỉ có ở Hà Nội với 900 dư luận viên, 19 trang tin điện tử, hơn 400 tài khoản trên mạng, thì đến cuối năm 2018 đã được tổ chức từ Trung ương đến quận, huyện trong cả nước, với hàng nghìn tài khoản, trang, nhóm và thành viên tham gia; số cá nhân, tự phát như trang “Cờ đỏ” ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 26.833 người thích, 28.035 người theo dõi<sup>1</sup>, v.v..

Nhìn chung, các Ban Chỉ đạo có quy chế hoạt động cụ thể, quy định những vấn đề cơ bản về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ chung, nhiệm vụ của các thành viên, các bộ phận chuyên sâu, các mối quan hệ cơ bản. Thực tiễn thời gian qua, hoạt động của các Ban Chỉ đạo đã mang lại hiệu quả thiết thực. Ví như: Ban Chỉ đạo Trung ương 94 (nay là Ban Chỉ đạo Trung ương 35) đã chỉ đạo, hướng dẫn các Ban Chỉ đạo địa phương, bộ, ngành xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả trong đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch; kịp thời thông báo tình hình chống phá của các thế lực thù địch; kịp thời định hướng về tư tưởng và giải pháp phòng, chống, bảo đảm kịp thời, đúng tinh thần của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong đấu tranh phòng, chống âm mưu hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Bên cạnh đó, lực lượng đóng góp tích cực vào hoạt động đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch còn có hệ thống các cơ quan thông tấn, báo chí, xuất bản. Theo số liệu của Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông, tính đến tháng 11-2018, Việt Nam có một hệ thống báo chí phong phú, đa dạng, hiện đại, bao gồm: 844 cơ quan báo in với hơn 1.100 ấn phẩm định kỳ các loại, trong đó có 184 báo, 660 tạp chí; 24 cơ quan báo điện tử độc lập; 67 đài phát thanh, truyền hình đang duy trì hoạt

động 278 kênh (trong đó phát thanh có 87 kênh, gồm 78 kênh phát sóng quảng bá, 9 kênh cung cấp dịch vụ trả tiền); truyền hình có 191 kênh (gồm 104 kênh truyền hình quảng bá và 87 kênh cung cấp dịch vụ trả tiền). Có 19.166 người được cấp thẻ nhà báo và 23.893 người hoạt động trong lĩnh vực báo chí là hội viên Hội Nhà báo Việt Nam<sup>2</sup>.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, thời gian qua các báo, đài, phóng viên, biên tập viên đã trở thành những chiến sĩ bảo vệ nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch với hàng trăm bài viết được thể hiện trên các chuyên mục, phổ biến như: “Bình luận - phê phán” (báo *Nhân dân*); “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” (Tạp chí *Cộng sản*); “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” (Tạp chí *Tuyên giáo*, Tạp chí *Lý luận chính trị*); “Phòng, chống diễn biến hòa bình - “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” (Tạp chí *Quốc phòng toàn dân*); “Chống diễn biến hòa bình” (báo *Quân đội nhân dân*, *Công an nhân dân*); “Diễn đàn học thuật và đấu tranh tư tưởng” (Tạp chí *Chủ nghĩa xã hội - Lý luận và Thực tiễn*); “Phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” (Tạp chí *Khoa học và Chiến lược*); “Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (Tạp chí *Sinh hoạt lý luận*), v.v.. Đặc biệt, Đài *Truyền hình Việt Nam* (VTV1) phát sóng chuyên mục “Đổi diện” vào lúc 20 giờ tối thứ tư, tuần cuối cùng của tháng; Truyền hình *Công an nhân dân* phát sóng chuyên mục “Góc nhìn sự thật”; Truyền hình *Nhân dân* phát sóng chuyên mục “Bình luận - Phê phán”, v.v.. đã có những góc nhìn đa chiều, phân tích sâu sắc, sinh động và vạch trần âm mưu, bản chất các quan điểm sai trái, thù địch, phản động chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ. Ngoài ra, nhiều chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu viên,

báo cáo viên, tuyên truyền viên (đã nghỉ hưu hoặc đang công tác) tại các học viện, trường đại học, thường xuyên tham gia các buổi tập huấn, nói chuyện chuyên đề; các bài tham luận hội thảo, đề tài khoa học; bài báo, tạp chí đấu tranh phòng, chống luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch.

## **2. Những hạn chế của lực lượng nòng cốt trong đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch ở Việt Nam hiện nay**

*Thứ nhất*, chưa có sự gắn kết đồng bộ nguồn lực của các cấp, các ngành trong đấu tranh nên hiệu quả đấu tranh chưa cao. Có lúc, có nơi còn thiếu chủ động trong phòng, chống, còn bị bất ngờ trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch nên còn dễ xảy ra “điểm nóng”, tạo sơ hở cho các tổ chức, cá nhân chống phá trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

*Thứ hai*, hiện nay, Ban Chỉ đạo 35 đã được thành lập từ Trung ương đến các địa phương, ngành, đơn vị và bước đầu đi vào hoạt động theo quy chế. Tuy nhiên, khảo sát thực tế từ các địa phương cho thấy, nhìn tổng thể, nhất là ở cấp huyện, ở các đơn vị, thì hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 chưa đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra, còn lúng túng, bị động, hình thức trong triển khai thực hiện. Ở những nơi thành lập nhóm chuyên gia hoặc các nhà khoa học, thì trên thực tế hoạt động, nếu có, cũng chủ yếu là vai trò cá nhân, chỉ mới dừng lại ở một số công việc rà soát, bóc gỡ các thông tin giả, xấu độc trên mạng xã hội ở địa phương; tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết 35-NQ/TW và một số nội dung có liên quan. Vì vậy, các hoạt động trực tiếp đấu tranh, phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh hiện nay của địa phương, ngành còn rất hạn chế.

Hơn nữa, do cơ chế quy định thành lập Ban Chỉ đạo 35 chủ yếu tập trung vào những người có chức vụ, nên đang xảy ra tình trạng các thành viên của Ban Chỉ đạo và nhóm chuyên gia hầu hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý có trọng trách, kiêm nhiệm, nên không có thời gian, tâm huyết, chuyên môn cho nhiệm vụ nghiên cứu, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch. Điều này dẫn đến có tình trạng khoán trắng cho Ban Tuyên giáo và đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo hoặc các cơ quan lý luận chính trị, mà chưa coi đó là nhiệm vụ và nỗ lực chung của cả hệ thống chính trị. Qua tổng kết công tác năm 2020 và định hướng năm 2021, nhiều Ban Chỉ đạo 35 ở các địa phương đã chỉ ra tình trạng phân công thiếu rõ ràng, chưa hợp lý, đồng thời phối hợp thiếu đồng bộ, phù hợp với vai trò, nhiệm vụ của từng cơ quan, từng cá nhân trong Ban Chỉ đạo 35 cũng như giữa Ban Chỉ đạo với nhóm chuyên gia, với các cơ quan, tổ chức khác.

*Thứ ba*, thực tế còn cho thấy, trong nhận thức có không ít cán bộ, đảng viên hoạt động trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, văn học và nghệ thuật còn cho rằng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái là “bóp nghẹt” dân chủ, xâm phạm quyền tự do ngôn luận, là triệt tiêu các ý kiến góp ý tâm huyết với Đảng. Đảng chú ý là nhận thức về tự do sáng tạo của một bộ phận văn nghệ sĩ có biểu hiện lệch lạc. Lợi dụng vấn đề tự do, dân chủ, một số văn nghệ sĩ đòi thành lập *Văn đoàn độc lập Việt Nam*, sáng tác, truyền bá một số tác phẩm văn học, nghệ thuật xấu độc, đi ngược lại lợi ích dân tộc, hạ thấp hoặc phủ nhận văn học, nghệ thuật cách mạng, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng.

Không ít đơn vị, tổ chức nhận thức chưa đầy đủ chức năng, nhiệm vụ nên công tác triển khai và phối hợp đấu tranh còn lúng túng, bị động. Thậm chí, ngay lực lượng được xác định là “chủ công” như Quân đội, nhưng nhận thức

của không ít cấp ủy, người chỉ huy, nhất là ở cấp cơ sở, vẫn cho rằng “đấu tranh chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa là trách nhiệm của Trung ương, của các học viện, nhà trường, các viện nghiên cứu, cơ quan báo chí...”<sup>3</sup>. Bên cạnh đó, thời gian qua, có không ít cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là tướng lĩnh trong quân đội, công an bị kỷ luật, điều đó không chỉ ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của lực lượng vũ trang, mà nó còn là “mảnh đất” cho sự phát sinh, tồn tại của các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc liên quan đến công tác tư tưởng, lý luận.

*Thứ tư*, công tác đấu tranh ngăn chặn quan điểm sai trái, thù địch, nhất là đấu tranh trực diện, chủ yếu tập trung ở các cơ quan lớn ở trung ương là chính; các cấp thấp hơn chủ yếu là trích, dẫn các tin, bài từ các báo, tạp chí của các cơ quan Trung ương.

Thực tế các năm qua, qua theo dõi các đề tài, hội thảo khoa học, tin, bài trên phương tiện thông tin đại chúng thì chủ đề đấu tranh trực diện các quan điểm sai trái, thù địch chủ yếu tập trung ở các lực lượng nòng cốt ở Trung ương là chính<sup>4</sup>. Riêng báo địa phương, ngành thì nổi bật chỉ có *Hà Nội mới* (Hà Nội), *Sài Gòn giải phóng*, *Tuần báo Văn nghệ*, *Số tay Xây dựng Đảng* (Thành phố Hồ Chí Minh), *Văn hóa Nghệ An* (Nghệ An), tạp chí *Hồn Việt* (Trung tâm nghiên cứu Quốc học), v.v.. Số còn lại, nhất là ở cấp cơ sở, việc viết bài đấu tranh, phân bác các quan điểm sai trái, thù địch còn rất hạn chế cả về số lượng và chất lượng.

*Thứ năm*, lực lượng tham gia đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch không đồng đều, cả ở trình độ chuyên môn lẫn mức độ và phạm vi tham gia. Thực tế cho thấy, mức độ tham gia của từng cá nhân hay tập thể, tổ chức không đều, phụ thuộc vào trình độ, điều kiện, nhiệm vụ và chủ yếu làm theo đợt, theo yêu cầu chỉ đạo. Phạm vi tham gia không

đều giữa các cơ quan, địa phương hoặc giữa các “tuyến” trong nội bộ từng lực lượng đấu tranh và chủ yếu phụ thuộc vào sự quan tâm, đầu tư hoặc là lực lượng đã được “chỉ định” phân công cụ thể như Ban Chỉ đạo 35 các cấp; hoặc nơi nào có các chuyên mục cố định trên báo, đài thì nơi đó mạnh, “đều tay” trong đấu tranh. Ngược lại, nơi nào thiếu sự quan tâm, chỉ đạo sát sao hoặc thiếu chuyên mục cố định thì công tác đấu tranh thường thiếu đồng bộ, chất lượng và hiệu quả không cao.

### **3. Một số giải pháp tiếp tục xây dựng, củng cố và phát huy vai trò của các lực lượng nòng cốt trong đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay**

*Một là*, tiếp tục hoàn thiện tổ chức, bộ máy các cơ quan chuyên trách, quản lý và hoạt động đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch.

Để các cơ quan chuyên trách có thể hoạt động hiệu quả trong quản lý, tham mưu, đề xuất cho Đảng, Nhà nước ban hành các văn bản pháp quy, các chủ trương, biện pháp sát, đúng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch hiệu quả, thì Đảng, Nhà nước cần phải ban hành, hoàn thiện các cơ chế, chính sách phù hợp để các cơ quan chuyên trách phát huy được vai trò, nhiệm vụ được giao. Quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, cơ chế, chính sách cụ thể đối với từng cơ quan, đơn vị chuyên trách như: Ban Tuyên giáo Trung ương và các cấp; Ban Chỉ đạo 35 Trung ương và các cấp; Quân đội; Công an; Bộ Thông tin và Truyền thông; các cơ quan nghiên cứu lý luận chính trị, văn học và nghệ thuật... Trong đó, cần chú ý các quy định về lãnh đạo, quản lý và phối hợp thực hiện đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Cần quy định cụ thể, gắn trách nhiệm với các cơ quan chuyên trách đối với lĩnh vực

mình phụ trách. Trong đó, trách nhiệm chung thuộc về Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo các ban, ngành Trung ương và địa phương các cấp. Trên cơ sở đó, tùy từng lĩnh vực phụ trách, các cơ quan căn cứ vào kế hoạch của Ban Tuyên giáo các cấp phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch đúng trọng tâm, trọng điểm. Phát huy tính chủ động cao, năng lực dự báo chính xác trước các vấn đề mới nảy sinh để chủ động đề xuất các giải pháp đối với các cơ quan chức năng có thẩm quyền trong quản lý, tổ chức đấu tranh ngăn chặn, xử lý các quan điểm sai trái, thù địch trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Từng cơ quan chuyên trách cần xây dựng và thực hiện có nề nếp các chế độ công tác, đặc biệt là tăng cường công tác tuyên giáo, giáo dục, đẩy mạnh kiểm tra các mặt hoạt động. Các cơ quan chuyên trách phải nắm rõ thực trạng, nội dung và xu hướng của công tác tư tưởng, lý luận trong tình hình mới, những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, để bố trí cán bộ tăng cường nghiên cứu, dự báo tình hình và đề ra giải pháp đấu tranh ngăn chặn sát thực tế, mang lại hiệu quả cao.

*Hai là*, tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới theo hướng tập trung, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đúng tinh thần Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị khóa XII.

Theo đó, Ban Chỉ đạo 35 các cấp cần tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ: i) Đánh giá, dự báo tình hình, nghiên cứu, tổng kết hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và việc tổ chức đấu tranh ngăn chặn của ta; ii) Đề xuất với Đảng, Nhà nước những chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức

đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch phù hợp; iii) Chỉ đạo, quản lý, kiểm tra tổ chức đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch của các cơ quan, đơn vị, địa phương; iv) Thường xuyên chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, lực lượng, địa phương trong tổ chức đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch một cách hiệu quả nhất.

Tổ chức Ban Chỉ đạo 35 ở các ban, ngành Trung ương, địa phương, nhà trường, học viện, viện nghiên cứu... một cách bài bản, hệ thống. Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động của các ban chỉ đạo các cấp, đôn đốc thực hiện theo kế hoạch đã đề ra; bảo đảm chức năng tham mưu và chỉ đạo, đào tạo năng lực chuyên sâu về đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, văn học và nghệ thuật. Nâng cao chất lượng và hiệu quả chỉ đạo hoạt động đấu tranh, tránh hình thức, chiếu lệ theo lối đi cơ cấu thành phần.

*Ba là*, tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách sử dụng và bố trí đúng cán bộ, những người thực sự có năng lực, kinh nghiệm, am hiểu chuyên sâu trong lĩnh vực đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch. Phân định rõ hơn các bộ phận chuyên sâu trong đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên từng lĩnh vực cụ thể: tư tưởng, lý luận; văn học và nghệ thuật; tuyên truyền miệng; thông tấn báo chí; không gian mạng... Mỗi bộ phận có đối tượng, nội dung, hình thức, phương pháp đấu tranh cụ thể mang tính đặc thù của các lĩnh vực chuyên sâu. Cần bám sát đặc điểm, tính chất của từng bộ phận để phát huy vai trò cho phù hợp, để mỗi bộ phận hoạt động có hiệu quả. Do vậy, trước tiên phải phân công đúng người, đúng việc, đặc biệt là đội ngũ được đào tạo đúng chuyên môn, chuyên ngành, để tổ chức bộ máy vừa tinh gọn, nhưng có chất lượng, trách nhiệm và hiệu quả hoạt động cao.

Hiện nay, các thành viên của Ban Chỉ đạo 35 và nhóm chuyên gia hầu hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý có trọng trách, kiêm nhiệm, nên họ ít có thời gian, tâm huyết, chuyên môn cho nhiệm vụ đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch. Do vậy, cần có phương án thay thế những thành viên kiêm nhiệm không có đủ điều kiện cho hoạt động của Ban Chỉ đạo (thời gian, năng lực tham gia, khả năng đóng góp); đồng thời, xem xét lại tính hợp lý, khả thi về số lượng và thành phần cơ cấu cứng của Ban Chỉ đạo như quy định hiện nay theo hướng: cơ cấu, số lượng phải phù hợp với năng lực và đáp ứng yêu cầu.

Bốn là, xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ cán bộ chuyên trách trong đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng.

Đội ngũ cán bộ chuyên trách là lực lượng nòng cốt, quyết định đến chất lượng, hiệu quả của quá trình đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch. Để thắng lợi trong cuộc đấu tranh phức tạp này, đội ngũ cán bộ chuyên trách cần có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đặc biệt phải gắn bó, say mê công việc. Họ phải thực sự là những chuyên gia giỏi về lý luận, những cây bút sắc bén, am hiểu và sử dụng tốt công nghệ thông tin, có thâm niên kinh nghiệm, có thái độ, phương pháp khoa học, biết kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là chính, “chống” phải quyết liệt, hiệu quả trước các quan điểm sai trái, thù địch trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Theo đó, để xây dựng được đội ngũ chuyên trách đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ, cần: i) Thực hiện chiến lược khoa học và hiệu quả trong việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác tư tưởng, lý luận, giữ vai trò nòng cốt trong phòng, chống

các quan điểm sai trái, thù địch; phát hiện, bồi dưỡng những người có tài năng và tư chất, bản lĩnh chính trị tốt để bố trí thực hiện nhiệm vụ phù hợp, phát huy được phẩm chất, năng lực; ii) Xây dựng các tiêu chí cụ thể trong xây dựng đội ngũ chuyên trách (chuyên môn đào tạo, phẩm chất, tuổi đời, năng lực thực tiễn, bản lĩnh chính trị...); bảo đảm tính kế thừa, không chỉ đáp ứng yêu cầu hiện tại mà còn phải bảo đảm trong thực thi nhiệm vụ tương lai; iii) Xây dựng chương trình đào tạo bài bản, chuyên sâu, phù hợp với từng đối tượng người học. Đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch có nội dung rất rộng, liên quan đến nhiều lĩnh vực chuyên môn, do đó, bên cạnh những kiến thức chung, cần phải có chương trình riêng phù hợp với từng đối tượng, nhiệm vụ của người học đang đảm nhận, để họ tác chiến hiệu quả trên lĩnh vực đảm nhận, đồng thời, phối hợp tốt với các lực lượng, nhiệm vụ khác, tạo thành sức mạnh tổng hợp, đúng mục tiêu, nhiệm vụ đề ra ban đầu; iv) Đổi mới cơ chế, chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ cán bộ chuyên trách làm nhiệm vụ đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch □

<sup>1</sup> <https://www.facebook.com/codotphcm/>. Truy cập ngày 04-12-2021.

<sup>2</sup> Xem: Tạ Ngọc Tấn, *Lại bàn về tự do báo chí*, Tạp chí Cộng sản, số 921, 2019.

<sup>3</sup> Nguyễn Thanh Tuấn: *Đẩy mạnh đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong Quân đội*, Tạp chí *Quốc phòng toàn dân*, số 12, 2013, tr.80-83.

<sup>4</sup> Các cơ quan chuyên trách ở Trung ương như: Hội đồng Lý luận Trung ương; Ban Tuyên giáo Trung ương; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương; báo Nhân dân; Tạp chí Cộng sản, báo Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam...